

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Date : 4 S.A. 2543	Page : 12	Source : ผู้จัดการรายวัน 3382715
Keyword		

# หนุนธุรกิจนำลงทุนในGMS รับศช.ที่ทุ่มพัฒนาชายแดน

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ - นาย 6 กลุ่มธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่ม GMS พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการฉวยโอกาสรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของ ศช. ที่จะทำให้เชียงรายเติบโตทางเศรษฐกิจ-เป็นประตูสู่อินโดจีนอย่างแท้จริงในอนาคต

นายพายัพ พยอมยนต์ อดีต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงโอกาสของประเทศไทยในการเป็นผู้นำของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ในการสัมมนาเรื่องแนวโน้มทิศทางและการเตรียมพร้อมของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่า

ธุรกิจที่เป็นไปได้ของนักธุรกิจไทยที่จะดำเนินการในกลุ่มประเทศอนุ-

ภูมิภาคแม่น้ำโขงนี้มีอยู่ 6 กลุ่มธุรกิจ คือ 1.การค้าขายสินค้าประเภท consumer product เนื่องจากไทยยังมีความได้เปรียบในการผลิตที่มีคุณภาพ แต่ถ้าในระยะอันใกล้ไทยยังไม่มี การปรับปรุงในด้านคุณภาพและความแตกต่างของสินค้าก็อาจทำให้ประเทศอื่นๆ แย่งชิงตลาดได้ในอนาคต

2.ธุรกิจ Eco-tourism เพราะไทยมีความได้เปรียบในเรื่องระบบสาธารณสุขปลอดภัยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม GMS 3.ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร 4.ธุรกิจทางด้าน Logistic และ 5. Information Technology 6.กลุ่มธุรกิจ Health care Industry

นายสองแสง เล้าหจิรพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนบนที่กำลังดำเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และผู้ประกอบการไทยนำ

จะฉวยโอกาส หรือเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่ว่า นอกจากจะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปสู่จีนตอนใต้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรูป โดยจะมีการตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมขึ้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จะมีการก่อสร้างคลังสินค้า ระบบการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ รวมไปถึงการจัดเส้นทางทางท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงอีกด้วย ในรายงานการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบนระยะ 10 ปี (พ.ศ.2542-2551) คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ และตาก ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการศึกษาไว้แล้ว ได้ระบุถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพแต่ละพื้นที่

รองรับทิศทางการเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ว่า

กลุ่มโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน ได้มีการเสนอให้รัฐบาลส่งเสริม-จัดตั้ง เขต หรือนิคมอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ที่เชียงราย 2 แห่ง,โครงการก่อสร้างคลังสินค้า (Inland Cargo Depot / ICD) รองรับโครงการความร่วมมือในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เขตอำเภอเมือง,จัดตั้งศูนย์แสดงผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จังหวัด 2 แห่ง,จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามหัวเมืองชายแดนที่อำเภอแม่สาย

ก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำโขงเพิ่มเติม จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 แห่ง คือ ที่อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก่อสร้าง หรือพัฒนา

ระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นรองรับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมการขยายตัวของเมือง และพัฒนาหรือก่อสร้างระบบประปา นอกจากนี้ยังเสนอให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย ที่ยังไม่มี ความคืบหน้าออกมาในระยะร่วม 10 ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอแม่สาย

นายอนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจขณะนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว และเร็วขึ้น

จีนกำลังจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมาก, ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเตรียมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยอาจต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยให้เข้มแข็งอย่างเร่งด่วน

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงว่ามหาวิทยาลัยได้วางบทบาทด้านการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ GMS ไว้ 4 แนวทางคือ

- 1.เป็นธนาคารข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศดังกล่าว ให้พ่อค้านักธุรกิจหรือคนทั่วไป
- 2.เป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทยและภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
- 3.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ มหาวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางในการวิจัย โดยจะมุ่งศึกษาและวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิก และ
- 4.บริการวิชาการแก่สังคม โดยจะสร้างความร่วมมือการเผยแพร่ความรู้ให้กับภาครัฐ เอกชน ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ■